

Các cơ sở tôn giáo chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, các ngành, triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho các tăng ni.

Chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) là nơi có nhiều Phật tử đến dâng hương lễ Phật, nhất là vào ngày rằm, mùng một, đồng thời cũng là địa điểm diễn ra nhiều khóa tu thu hút đông đảo tín đồ, Phật tử tham gia. Tuy nhiên, sau khi có dịch Covid-19, từ đầu tháng 2/2020, nhà chùa thông báo tạm hoãn tất cả các đại lễ và các khóa tu để phòng, chống dịch. Thầy Thích Nhuận Nguyễn cho biết: Cùng với việc tạm hoãn tất cả các đại lễ và các khóa tu, thời gian qua, nhà chùa thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch Covid-19, để nghị các tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong phòng, chống, ngăn chặn dịch. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Chùa Sơn (xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương) cũng thông báo cho các tín đồ, Phật tử tạm dừng các buổi lễ, khóa tu ở chùa. Sư cô Thích Diệu Hoài, trụ trì nhà chùa cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và huyện, thời gian qua, nhà chùa đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế; tích cực tuyên truyền, phổ biến cho tín đồ, Phật tử nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Nhìn chung, tín đồ, Phật tử đều thực hiện nghiêm túc. Người dân đã hạn chế đi lễ chùa vào ngày rằm, mùng một; nhiều người chủ động đeo khẩu trang khi đến lễ chùa.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh yêu cầu các chùa tạm dừng tổ chức khóa tu tập trung đông người, chỉ tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật. Giáo hội cũng chú trọng tuyên truyền đến các chùa, tăng ni, Phật tử và người dân về nguy cơ lây nhiễm và nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch. Một số chùa đã phun hóa chất khử trùng và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đến chùa, kể cả khi tham gia thực hành các nghi lễ. Tuyên truyền và đấu tranh với các thông tin giả, thông tin không chính xác, mê tín dị đoan về dịch bệnh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phát 5.000 khẩu trang y tế miễn phí cho các tăng ni, Phật tử và nhân dân để phòng, chống dịch.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình đã hướng dẫn các giáo xứ tạm ngưng các lớp giáo lý trong Giáo phận cho đến khi các trường học tổ chức dạy học trở lại; dừng các hoạt động kỷ niệm, khánh thành nhà thờ; tránh tổ chức, hội họp đông người. Vấn duy trì thánh

lễ nhưng ngắn gọn; khuyến cáo bà con giáo dân sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi tham dự thánh lễ. Người có triệu chứng sốt, ho, khó thở... phải đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe ngay, không nên đến nhà thờ, không buộc phải tham dự các buổi lễ trọng. Trong nhà thờ chỉ bố trí mỗi hàng ghế 3 người để giữ khoảng cách an toàn; giảm ca hát cộng đoàn...; giáo dân rửa tay thay vì bằng miệng; các em nhỏ cúi đầu xin chúc bình an, các cha không đặt tay lên đầu các em... Linh mục Chu Văn Yên, Thư ký Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình cho biết: Để phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 3, Tòa Giám mục đã thông báo tạm ngưng chơi các môn thể thao tại khuôn viên nhà thờ Chính tòa và nhà chung Giáo phận. Tạm ngưng đón khách đến tham quan tại khu vực nhà thờ và khu vực nhà chung Giáo phận. Các thầy đang theo học tại đây được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khu vực nhà thờ. Mọi người buộc phải đeo khẩu trang khi tham dự thánh lễ và khi vào tòa giải tội. Đa số giáo dân thực hiện khá nghiêm túc. Qua quan sát tại nhà thờ Chính tòa, đa số người đi lễ đã chủ động đeo khẩu trang; đối với những người không đeo khẩu trang nhà thờ đều nhắc nhở trước khi vào lễ. Mọi người đều ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên đều tránh tập trung đông người, lượng người đi lễ tại nhà thờ giảm 2/3 so với trước.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ: Từ ngày 3/2/2020, Ban đã có công văn gửi các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh để nghị tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc và tín đồ nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm của dịch Covid-19 và nâng cao ý thức phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập; thông báo hạn chế khách tham quan. Các cơ sở thờ tự tăng cường tuyên truyền để các tín đồ nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh và cách phòng, chống, từ đó góp phần kiểm chế, ngăn chặn dịch bệnh.

ĐÀO QUYN

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống của cả cộng đồng, trong đó có những người khiếm thị, người khuyết tật, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Góp phần vào công tác phòng, chống dịch, những người khiếm thị, người khuyết tật đã chủ động tìm hiểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế để bảo vệ bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đù là người khiếm thị nhưng anh Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh hàng ngày vẫn cập nhật tình hình dịch Covid-19 qua máy vi tính và điện thoại thông minh một cách dễ dàng. Anh Dũng cho biết: Với sự hỗ trợ của các phần mềm đọc màn hình Jaws, phần mềm đọc tiếng Việt Sao Mai VN-Voice, tôi có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin như những người bình thường. Qua đó tôi có thể biết được những thông tin cần thiết về dịch bệnh.

Để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Hội Người mù tỉnh đã chủ động tuyên truyền tới hội viên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trang bị đầy đủ khẩu trang cho từng hội viên và dung dịch sát khuẩn tay tại nơi làm việc của Hội. Thường xuyên vệ sinh cơ quan bằng dung dịch sát khuẩn, đặc biệt với các thiết bị như tay nắm cửa, vòi nước, nút bấm nhà vệ sinh... Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đã tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ tắm giặt để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, các hội viên của Hội Người khuyết tật tỉnh cũng thường xuyên chia sẻ thông tin về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phát miễn phí 125 chai dung dịch sát khuẩn cho 125 hội viên khuyết tật thuộc 3 huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Đông Hưng. Chị Tô Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật Thái Bình cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền về việc phòng, chống dịch cho các thành viên trong Câu lạc bộ, bản thân tôi cũng tạm thời dừng việc mở không gian đọc tại nhà để phòng, chống lây nhiễm Covid-19. Để không làm gián đoạn việc đọc của các em học sinh, thay vì để các em tập trung tại gia đình tôi để đọc sách thì tôi cho các em mượn sách về nhà. Khi các em



Với sự hỗ trợ của các phần mềm đọc màn hình, người khiếm thị có thể tiếp cận những thông tin cần thiết về dịch Covid-19.

đến mượn sách, tôi cũng trang bị dung dịch sát khuẩn tay cho các em, khuyến cáo các em đeo khẩu trang, hướng dẫn các em một số biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình. Người khiếm thị và người khuyết tật có thể tiếp cận với các biện pháp phòng dịch tối thiểu và cơ bản. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả, người khiếm thị và người khuyết tật cần gặp một số trở ngại. Người khuyết tật được cho là dễ nhiễm Covid-19 vì hầu hết trong số họ sức khỏe yếu. Bản thân người khuyết tật cũng khó có thể tự bảo vệ bản thân trước dịch bởi những khiếm khuyết cơ thể và sự phụ thuộc vào các công cụ hỗ trợ. Sinh kế của một bộ phận người khuyết tật cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bởi công việc của họ chủ yếu phụ thuộc vào thời vụ. Để tự bảo vệ bản thân, hầu hết mọi người nói chung và người khuyết tật nói riêng đều phải trang bị cho mình khẩu trang, dung dịch sát khuẩn... Tuy nhiên, với thu nhập không cao, kinh tế còn khá hạn hẹp, việc chi trả của người khuyết tật cho những mặt hàng y tế là khó khăn, chưa nói đến việc mua những sản phẩm này cũng không dễ. Anh Trần Văn Thái, một lao động khuyết tật tự do chia sẻ: Tôi bị teo chân phải, hai cánh tay lại không được linh

hoạt trong vận động, làm việc. Với thể trạng yếu và đặc thù của công việc hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người nên tôi cũng rất lo. Cũng giống như người khuyết tật, đối với người khiếm thị, việc tiếp cận thông tin về dịch Covid-19 không quá khó khăn nhưng việc họ thường xuyên tiếp xúc, cầm nắm các vật dụng hỗ trợ đi lại chính là nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chị Bùi Thị Khuyên, hội viên Hội Người mù tỉnh cho biết: Những người khiếm thị như chúng tôi bắt buộc phải cần đến những vật dụng hỗ trợ để tìm đường đi, nếu không sẽ rất khó khăn. Ngoài việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, tôi còn thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn bởi bàn tay là bộ phận tiếp xúc nhiều với các vật dụng nhất.

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, để nâng cao tinh thần tự chủ và chủ động của người khuyết tật và người khiếm thị tự bảo vệ mình trước dịch Covid-19, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống dịch cho người khiếm thị, người khuyết tật thì rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để trong cuộc chiến với Covid-19 không ai bị bỏ lại phía sau.

PHẠM TRANG

Lịch dạy và học trực tuyến trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử từ ngày 30/3 - 4/4/2020

Nhằm giúp các em học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, tuần từ ngày 30/3 đến ngày 4/4.

Thay vì ôn tập như những tuần trước, từ ngày 30/3, học sinh lớp 9 sẽ học chính khóa 9 môn gồm: Toán 1 tiết/tuần; Ngữ văn 1 tiết/tuần; các môn Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Công dân sẽ được thực hiện luân phiên nhau. Đối với học sinh lớp 12 tiếp tục ôn luyện các chuyên đề để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ: baothaibinh.com.vn) dành cho học sinh lớp 12 - tuần 3 (từ ngày 30/3 - 4/4/2020)

Thứ, ngày	Thời gian phát sóng	Môn	Nội dung bài dạy	Giáo viên thực hiện
Thứ Hai (30/3)	14h00 - 14h45	Tiếng Anh	Chuyên đề 4: Câu giả định	Phạm Thị Hải Yến (THPT Nguyễn Đức Cảnh)
	14h50 - 15h35	Ngữ văn	Kỹ năng làm bài nghị luận về một đoạn thơ (Tiết 1)	Nguyễn Thị Thanh Nhân (THPT Chuyên Thái Bình)
Thứ Ba (31/3)	14h00 - 14h45	Toán	Ôn tập: Nguyên hàm	Trần Thế Độ (THPT Bắc Đông Quan)
	14h50 - 15h35	Vật lý	Dao động cơ (Tiết 2)	Phạm Văn Vương (Trường THPT Phụ Dục)
Thứ Tư (01/4)	14h00 - 14h45	Lịch sử	Ôn tập Lịch sử Việt Nam những năm 1930-1945 (phần 1)	Trần Đăng Khoa (THPT Chuyên Thái Bình)
	14h50 - 15h35	GD&ĐT	Thực hiện pháp luật	Phạm Văn Dũng (THPT Diêm Điền)
Thứ Năm (02/4)	14h00 - 14h45	Tiếng Anh	Chuyên đề 5: Đọc hiểu	Nguyễn Tất Minh (THPT Quỳnh Thọ)
	14h50 - 15h35	Ngữ văn	Kỹ năng làm bài nghị luận về một đoạn thơ (Tiết 2)	Nguyễn Thị Thanh Nhân (THPT Chuyên Thái Bình)
Thứ Sáu (03/4)	14h00 - 14h45	Toán	Phương trình mặt phẳng (Phần 2)	Vũ Anh Toàn (THPT Đông Thụy Anh)
	14h50 - 15h35	Địa lý	Chuyên đề: Địa lý kinh tế Việt Nam	Nguyễn Hữu Hiếu (THPT Nguyễn Du)
Thứ Bảy (04/4)	14h00 - 14h45	Sinh học	Chuyên đề: Di truyền học người	Phạm Thị Thu Hà (THPT Nguyễn Đức Cảnh)
	14h50 - 15h35	Hóa học	Amin - Amino axit và Protein (Tiết 2)	Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trường THPT Chuyên)

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ: baothaibinh.com.vn) dành cho học sinh lớp 9 - tuần 3 (từ ngày 30/3 - 4/4/2020)

Thứ, ngày	Thời gian phát sóng	Môn	Nội dung bài dạy	Giáo viên thực hiện
Thứ Hai (30/3)	8h00 - 8h45	Toán	Góc tạo bởi giữa tia tiếp tuyến với dây cung	Nguyễn Thị Thu Hòa, THCS Tây Sơn, TP Thái Bình
Thứ Ba (31/3)	8h00 - 8h45	Ngữ văn	Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)	Phạm Thị Dung, THCS Tây Sơn, TP Thái Bình
Thứ Tư (01/4)	8h00 - 8h45	Vật lý	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng	Ngô Minh Lam, THCS Minh Thành, TP Thái Bình
Thứ Năm (02/4)	8h00 - 8h45	Sinh học	Môi trường, các nhân tố sinh thái, ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật	Nguyễn Thị Mai Sen, THCS Thị trấn Vũ Thư
Thứ Sáu (03/4)	8h00 - 8h45	Hóa học	Chủ đề: Đại cương về hóa học hữu cơ: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ	Vũ Phương Nga, THCS Đông Hòa, TP Thái Bình
Thứ Bảy (04/4)	8h00 - 8h45	Lịch Sử	Việt Nam trong những năm 1939 - 1945	Phạm Tuấn Phương - THCS Trần Phú, TP Thái Bình